

"ตรีษฐ" ยังไม่มีชื่อในใจ "ปลัดศธ.คนใหม่" ยันชงกรม.ทันแน่

นำเสนอเมื่อ : 18 ก.ค. 2565

ลุ้นเก้าอี้ ซี 11 ศธ. "ตรีษฐ" คาดชงกรม.พิจารณาภายใน 1-2 เดือน
ลุ้นยังไม่มีชื่อใครในใจ ยังพอมีเวลาคิด ไม่ชานแ สวน 3 บิ๊กอาวุโสศธ.
“อรรถพล-อัมพร-สุเทพ” อยู่ในข่ายนั่งเป็นปลัดศธ.แทน”สุภัทร จำปาทอง “

18 ก.ค.นางสาวตรีษฐ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)
กล่าวถึงการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
เพื่อทดแทนอัตรากำลังเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคม 2565 ว่า ขณะนี้ตำแหน่งผู้บริหารระดับ 11 ของ
ศธ.ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคมนี้มี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 1 ตำแหน่ง
ซึ่งตนอยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม
โดยจะดูคุณสมบัติอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุราชการ และความสามารถที่จะต้องสานต่องานต่างๆ
เชื่อมโยงกับทุกองค์กรหลักใน ศธ.ได้
โดยตนต้องการทำงานและพร้อมขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาที่สำคัญไปพร้อมกับตน
ทั้งนี้ตนขอยืนยันไม่มีใครในใจอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ตนคิดว่าการเสนอให้รายชื่อผู้บริหารระดับสูงของ
ศธ.ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาไม่ล่าช้า แม้กระทรวงอื่นๆ
ที่มีผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคมนี้เช่นกัน ได้ดำเนินการเสนอรายชื่อให้ที่ประชุม
ครม.พิจารณาไปแล้ว ซึ่งตนมองว่ายังมีเวลาในการตัดสินใจ และคาดว่าจะสรุปรายชื่อผู้บริหารระดับ 11
ทดแทนอัตรากำลังเกษียณอายุราชการได้ภายใน 1-2 เดือนนี้แน่นอน

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า จะมีการแต่งตั้งผู้บริหาร ศธ.ระดับ 10 ขึ้น 11 หรือไม่ นางสาวตรีษฐ กล่าวว่า
ก็คิดว่าอาจจะต้องมีอยู่แล้ว แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม ส่วนจะมีการหมุนสลับตำแหน่งผู้บริหารระดับ
11 หรือไม่นั้น ก็จะต้องดูไปตามความเหมาะสม สำหรับประเด็นการเปิดตั้งตำแหน่งระดับ 11
ของศธ.ไว้ที่สำนักนายกรัฐมนตรีนั้น เรื่องนี้ก็เป็นกระแสที่พูดกันไป ยังไม่มีการเปิดตำแหน่งแต่งตั้งอะไรทั้งนั้น

นางสาวตรีษฐ กล่าวอีกว่า สำหรับการประชุม ครม.เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีมติแต่งตั้งนางสาวสมปรรณนา
วิกรัยเจตเจริญย์ อดีตนายกองกลางการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา รมว.ศธ.
แทนนายสุทธิชัย จุฑารัตนกุล ที่ประกาศลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวเมื่อเดือนมิถุนายน 2565 นั้น
ขณะนี้ตนยังไม่ได้มอบหมายให้ดูงานด้านใด แต่ในสัปดาห์หน้าจะประชุมร่วมกับที่ปรึกษา รมว.ศธ.คนใหม่
เพื่อวางแผนขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาให้ไปในทิศทางเดียวกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับข้าราชการระดับ ซี11 ของศธ.ที่อยู่ในระดับอาวุโส
และอยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาขึ้นเป็นปลัด ศธ.แทนนายสุภัทร จำปาทอง ได้แก่ นายอรรถพล สังขวาสี
เลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) นายสุเทพ แก่งสันธิยะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายอัมพร
พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [ไทยโพสต์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565](#)